

Điều 2. — Công tác của mỗi Chi điểm nói trên sẽ do Trưởng chi nhánh ở tỉnh tạm thời quy định theo yêu cầu của từng khu vực.

Điều 3. — Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương và các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng các tỉnh Nghệ an, Yên Bái, Hải Ninh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1959

Tổng Giám đốc

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

LÊ VIỆT LƯỢNG

BỘ TÀI CHÍNH

HÔNG TƯ số 032-TT/TC/TDT ngày 24-8-1959 về việc thu thuế sát sinh và thuế rượu tư nhân ở xã.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành, Khu, Sở, Ty Tài chính.

Theo sự phản ảnh của nhiều tỉnh, nguồn thu của xã hiện nay còn kém, không những chưa được bổ sung mà còn có khoản thu bị giảm sút như thu về thuế sát sinh trước đây thu ở xã, nên ngân sách xã được hưởng 12% phụ thu, nay thu ở hợp tác xã, số phụ thu này nhiều xã không được hưởng nữa.

Vi vậy Bộ bổ sung chế độ thuế sát sinh và thuế rượu tư nhân hiện hành về phần thu cho ngân sách xã như sau, nhằm duy trì và phần nào tăng thêm nguồn thu của xã, đồng thời khuyến khích việc chống lậu ở cơ sở.

1. Thuế sát sinh:

a) Từ nay toàn bộ tiền thuế và tiền phạt về sát sinh bắt lậu được ở xã, sẽ sung vào ngân sách xã. Việc xử lý và phạt vẫn theo thủ tục và thể lệ hiện hành của ngành thuế vụ.

b) Để đảm bảo nguồn thu của xã, những nơi mà thuế sát sinh do hợp tác xã mổ thịt bao tiêu hoặc do phòng thuế trực tiếp thu, cũng phải trích 12% tổng số thuế thực thu hàng tháng, để trả lại cho ngân sách xã: số tiền này do Ủy ban Hành chính

huyện phân chia lãi cho các xã thuộc phạm vi bao tiêu của hợp tác xã mổ thịt hoặc phòng thuế trực tiếp thu.

2. Thuế rượu tư nhân:

a) Toàn bộ tiền thuế và tiền phạt về rượu do xã tự bắt lậu được (không phân biệt thuộc khu vực quốc doanh quản lý hay không, kể cả các xã có hộ sản xuất rượu đăng ký và miền núi), từ nay sẽ sung vào ngân sách xã. Việc xử lý và phạt vẫn theo thủ tục và thể lệ hiện hành của ngành rượu.

b) Về vấn đề thù lao cho xã 10% thuế rượu tư nhân, thông tư số 59-TC/VP/TT ngày 19-5-1958 của Bộ Tài chính chỉ mới quy định áp dụng cho miền xuôi; nay quyết định cho thi hành thông tư đó cả ở những nơi có thu thuế rượu ở miền núi. Việc điều hòa phân phối số tiền thù lao ấy cho các xã không nhất thiết phải làm trong phạm vi toàn tỉnh do Ủy ban Hành chính tỉnh làm mà tùy tình hình địa phương có thể điều hòa trong phạm vi từng huyện và do Ủy ban Hành chính huyện phụ trách.

3. Lễ lối thanh toán:

Hàng tháng thanh toán tiền thuế sát sinh và thuế rượu tư nhân, các phòng thuế sẽ trích 12% thuế sát sinh và 10% thuế rượu tư nhân gửi vào Ngân hàng và báo cáo Ủy ban Hành chính huyện để lập kế hoạch điều hòa cho các xã, đồng thời lập bảng kê khai báo cáo lên Ty Tài chính và Chi sở thuế tỉnh.

4. Cách thi hành thông tư này:

Để phù hợp với nội dung phân cấp quản lý tài chính, Bộ yêu cầu quý Ủy ban dựa trên tinh thần thông tư này của Bộ, và căn cứ tình hình cụ thể của địa phương mình, mà áp dụng cho thích đáng, nếu thấy có trở ngại gì trong việc áp dụng thì báo cáo cho Bộ rõ.

Trong nửa năm vừa qua, thuế sát sinh và thuế rượu tư nhân đều không đạt kế hoạch, ở nhiều địa phương tình trạng thất thu khá nghiêm trọng. Nhân dịp giao thêm 2 nguồn thu này cho xã, cần kết hợp đẩy mạnh công tác thu thuế sát sinh và thuế rượu tư nhân.

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1959

K.T. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng

TRỊNH VĂN BÌNH